



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ดันจีไอ'ทุเรียนน้ำแร่'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. ภาพข่าว: มอบทุน	แนวหน้า
3. ลาวส่งปลดล็อกนำเข้าซีฟู้ดไทย	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
4. หนุนใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. พายุฤดูร้อนส่งผลราคาผลไม้ปรับตัวสูง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. ลาวส่งปลดล็อก นำเข้าซีฟู้ดไทย	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: ฐานโซโซตี้: ร่วมหารือ	ฐานเศรษฐกิจ
9. Sugi Hackathon ค้นหากลยุทธ์การตลาดปลาช่อนทะเล ผลักดันปลา...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. สตง.ท้วงยุติ8โครงการ ขอบไป1.3หมื่นล้านทำไม่สำเร็จตามแผน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หัวข้อข่าว : ดันจีไอ'ทุเรียนน้ำแร่'

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 11107 หน้า : 5(ซ้าย)

## ดันจีไอ'ทุเรียนน้ำแร่'

นางสุจารีย์ พืชฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ กำลังผลักดัน "ทุเรียนน้ำแร่ธรรมชาติ ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์" ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ซึ่งคาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียนในปี 2566

โดยทุเรียนน้ำแร่ฯ มีลักษณะพิเศษ ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งมีน้ำแร่ที่มาจากน้ำใต้ดิน ในดินภูเขาไฟดินที่ใช้ปลูกเป็นดินแดงเข้มที่ได้จากการปะทุของภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ ทุเรียนจึงมีการเจริญเติบโตดี เนื้อนุ่ม รสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ต้องการของตลาดสูง

ปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์มี จำนวน 294 ราย พื้นที่ 1,346 ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ เม.ย. 2564 อยู่ที่ 150 บาท/กก. ด้านการตลาด 60% จำหน่ายให้กับส่งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงส่วน 40% จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ Facebook "SOMMAI FARM"

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 25 เมษายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14606

Col.Inch: 12.67

Ad Value: 11,403

ภาพขาว: มอบทุน

หน้า: 9(บนขวา)

PRValue (x3): 34,209

คลิป: ชาว-ดำ



มอบทุน : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับบรรดาบุตร-ธิดาของสมาชิกช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ประจำปี 2564 โดยมี นายสุรัชย์ วิเศษโสภานายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯและคณะ ร่วมรับมอบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ลาวสั่งปลดล็อกนำเข้าซีฟู้ดไทย

ผู้ประกอบการซีฟู้ดเส สปป.ลาว ปลดล็อกให้นำเข้าได้ทั้งสดและแช่แข็งตั้งแต่ 1 พ.ค. เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกในส่วนของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของประเทศไทย ได้สั่งการให้กรมประมงเข้มงวดการรักษามาตรฐานเพิ่มแนวทางการปฏิบัติทั้งมาตรการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกำหนดข้อปฏิบัติตามแนวทางกรมประมงสำหรับผู้ประกอบการ กระบวนการผลิตในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบออกหนังสือรับรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบกับในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อาหารทะเลไทยยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศเช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีนอย่างต่อเนื่อง มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงปี 63 เพราะประเทศคู่ค้ามั่นใจในมาตรการทางการไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “สินค้าประมงไทยปลอดภัยโควิด-19 จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก”

ขณะที่นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ สปป.ลาว ประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งชั่วคราวจากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 ว่า จากแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯสั่งการให้เข้มข้นทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ล่าสุดวันที่ 22 เม.ย.64 สปป.ลาว ได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเลทั้งสดและแช่แข็งที่มาจกประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว กำหนดให้ต้องนำเข้าอาหารทะเลผ่านด่านสากลมีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทางและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการปลดล็อกการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดแช่แข็งด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน สปป.ลาว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์เสนอให้จัดกิจกรรม “อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19” ร่วมกับผู้นำเข้าอาหารทะเลไทยและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ใน สปป.ลาว คาดว่าจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้สถิติมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หรือเพิ่มจากปี 63 ที่มีมูลค่า 70.4 ล้านดอลลาร์ ขึ้นเป็น 140-200 ล้านดอลลาร์



## หนุนใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

นายคิลก ภูญโญศรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตำบลหนองคอนไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านเดียวกัน เมื่อปี 2560 จำนวนสมาชิก 34 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้แก่ความรู้ตามหลักวิชาการไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จากเดิมที่ต่างคนต่างปลูกโดยใช้ความเคยชินปลูกตามประสบการณ์ที่สั่งสมมา ใส่ปุ๋ยตามใจฉันทันทีปรับมาเป็นมีการตรวจวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใส่ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

“เกษตรกรที่นี้ถือว่าเป็นชาวไร่อ้อยมืออาชีพอยู่แล้ว แต่พอมีกลุ่มแปลงใหญ่ก็ทำให้มีจุดศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการประสานงานกับโรงงานน้ำตาลทำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผมในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม่เห็นเป็นเรื่องรายได้ที่



เพิ่มขึ้นเป็นหลักแต่มองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุ่มมากกว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่คือสมาชิกไม่ได้ปลูกอ้อยแบบเดิม ๆ มีหลักวิชาการมากขึ้น รู้จักบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนมาปลูกพืชผัก ขุดบ่อน้ำไว้ใช้ในไร่และเลี้ยงปลาควบคู่กันไป เพราะปลูกอ้อยอย่างเดียวมีรายได้แค่ปีละครั้ง ต้องปลูกพืชอื่นที่สามารถเอาไว้กินเองเหลือก็ขายเป็นรายได้รายวันอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มและสมาชิกยึดแนวทางการทำเกษตรผสมผสานและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข”

สำหรับอ้อยเป็นพืชไร่ที่ไม่มีปัญหาด้านราคา มีพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ควบคุม ดังนั้น เกษตรกรรายได้ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า รายได้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กลุ่ม



แปลงใหญ่อ้อยหมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย จึงมุ่งเน้นส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการปรับพื้นที่เตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อย เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน เป็นการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและยังลดต้นทุนได้ด้วย เนื่องจากค่าจ้างแรงงานคิดเป็นค่าตัดและค่าขนขึ้นรถรวมแล้วประมาณ 240 บาทต่อตัน ขณะที่รถตัดอ้อยอยู่ที่ 190 บาทต่อตัน การใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวยังช่วยให้อ้อยสด สะอาด มีใบคลุมดิน จัดการ



อ้อยคอได้รวดเร็ว ที่สำคัญลดการเผาใบ  
ซึ่งสร้างปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ

อีกทั้งการปลูกอ้อยระยะห่าง  
ระหว่างร่องมากขึ้น จากเดิม 1-1.5  
เมตร มาเป็น 1.85 เมตร จะช่วยลดการ  
ใช้ท่อนพันธุ์ จาก 1.5 ดัน เหลือ 1.2 ดัน  
แม้จำนวนร่องปลูกจะลดลงแต่สามารถ  
บริหารจัดการแปลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร  
ชาวไร่อ้อยคือแหล่งน้ำ หากไม่มีแหล่งน้ำใน  
แปลงรอดน้ำฝนเสี่ยงมากที่จะไม่ได้ผลผลิต  
เท่าที่ควร ทางกลุ่มแปลงใหญ่พยายามที่จะ  
ประสานไปยังโรงงานน้ำตาลขอสนับสนุนเจาะ  
บ่อน้ำในราคาสินเชื่อต่ำ รวมทั้งขอแหล่งน้ำใน  
ไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจืดของกรม  
พัฒนาที่ดิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีแหล่งน้ำ  
ในแปลง พร้อมกับส่งเสริมให้ทำระบบกักหยด  
ซึ่งประหยัดน้ำและให้น้ำได้เร็วกว่าน้ำรด.

## พายุฤดูร้อนส่งผลราคาผลไม้ปรับตัวสูง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 2564 (ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2564) พบว่า ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 900,126 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 995,501 ตัน (ลดลง 95,375 ตัน หรือร้อยละ 10) เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทหนาวเย็นนาน สลับกับมีฝนตกในช่วงปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 ทำให้ออกดอกได้น้อย ไม่เต็มต้น โดยทุเรียน ให้ผลผลิต 575,542 ตัน มังคุด 106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน ทั้งนี้ ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะออกมากช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 นี้

สำหรับแนวทางการรับมือทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา ลังและพ่อค้าผู้ส่งออกตั้งราคาซื้อขายแบบเหมาสวน ซึ่งมีการจัดแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที่ประเทศจีนกำหนด ราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 130-190 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายแบบเหมาสวนล่วงหน้า ทุเรียนเกรด

มาตรฐานส่งออกเกรด AB ลังรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เนื่องจากปีนี้กำลังซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรพึงพอใจมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ประกอบกับความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศยังมีต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนลังที่รับซื้อทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปีไม้ผลผลิตทุเรียนได้รับความเสียหายเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจากมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวพัดหล่นจากต้นเสียหายจำนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นและยังคงอยู่ในระดับสูงต่ออีกปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียน และไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจำหน่าย ซึ่งหากมีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการยึดใบ GAP ของเกษตรกร และใบ GMP ของผู้ประกอบการด้วย.

เกษตรวันนี้..... ● เริ่มแล้ววันนี้ ทรอนิกส์ B2B (Business to Business) เต็ม  
ถึง 28 เม.ย. การ Work Shop  
ให้กลุ่มผู้สมัครมาขายสินค้า  
ที่เตรียมการเปิดตลาดซื้อ  
ขายสินค้าเกษตรผ่านระบบ  
ออนไลน์ ภายใต้นโยบาย  
"เกษตรผลิต พาณิชย์  
ตลาด" จากนั้นวันที่ 12-  
14 พ.ค. จะเริ่ม Work  
Shop ทดสอบระบบ เพื่อ  
เตรียมความรู้ เตรียมสินค้าใน  
การซื้อขายที่ผู้เชี่ยวชาญจะมา  
สอน..... ● ส่วนวันที่ 14-18 มิ.ย. จะมี  
การซื้อขายแบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



รูปแบบ เช่น ข่าวสาร จากสหกรณ์  
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ  
วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เช่น  
สหกรณ์การเกษตรเกษตร  
วิสัย จำกัด สหกรณ์การ  
เกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  
ธ.ก.ส. สกต.สุรินทร์ ทั้งนี้  
ในโครงการจะมีการติด  
ตามการเก็บข้อมูลการซื้อ  
ขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

**เกษตร  
วันนี้**

นายทะเล่าปลี



## ลาวสั่งปลดล็อก นำเข้าซีฟู้ดไทย

ผู้ประกอบการซีฟู้ดเฮ สปป.ลาว ปลดล็อกให้นำเข้าได้ทั้งสดและแช่แข็งตั้งแต่ 1 พ.ค. เปิดผยขึ้นเมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกในส่วนของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของประเทศไทยได้สั่งการให้กรมประมงเข้มงวดการรักษามาตรฐานเพิ่มแนวทางการปฏิบัติทั้งมาตรการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกำหนดข้อปฏิบัติตามแนวทางกรมประมงสำหรับผู้ประกอบการ กระบวนการผลิตในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบออกหนังสือรับรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบกับในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อาหารทะเลไทยยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศเช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีนอย่างต่อเนื่อง มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงปี 63 เพราะประเทศคู่ค้ามั่นใจในมาตรการทางการไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “สินค้าประมงไทยปลอดโควิด-19 จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก”

ขณะที่นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีนี้ที่ สปป.ลาว ประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งชั่วคราวจากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 ว่า จากแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯสั่งการให้เข้มขันทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ล่าสุดวันที่ 22 เม.ย.64 สปป.ลาว ได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเลทั้งสดและแช่แข็ง ที่มาจาก

ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วกำหนดให้ต้องนำเข้าอาหารทะเลผ่านด่านสากลมีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทางและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการปลดล็อกการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดแช่แข็งด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน สปป.ลาว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เสนอให้จัดกิจกรรม “อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19” ร่วมกับผู้นำเข้าอาหารทะเลไทยและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ใน สปป.ลาว คาดว่าจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้สถิติมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 2-8 เท่า หรือเพิ่มจากปี 63 ที่มีมูลค่า 70.4 ล้านบาท ขึ้นเป็น 140-200 ล้านบาท

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ฐานโซ่โซ่ตี  
วันที่: อาทิตย์ 25 - พุธ 28 เมษายน 2564  
ปีที่: 41 ฉบับที่: 3673  
Col.Inch: 13.61 Ad Value: 17,012.50  
ภาพข่าว: ฐานโซ่โซ่ตี: ร่วมหารือ

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 51,037.50

คลิป: สีสี่



> ร่วมหารือ...นพ.บุญ นวลสิน ปธ.กก. บมจ. อินูริ เซลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมหารือกับ **นราพัฒน์ แก้วทอง** ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนภาคเกษตรกร ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน (ถั่วเขียว ถั่วขาว) ภายในประเทศ

# Sugi Hackathon

## ค้นหากลยุทธ์การตลาดปลาช่อนทะเล ผลักดันปลาเศรษฐกิจใหม่ ช่วยประมงไทย



แม้ว่าปลาช่อนจะมีคุณค่าทางโภชนาการและมีศักยภาพที่พร้อมจะเป็น “ปลาเศรษฐกิจใหม่” ของประเทศ แต่กลับไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากนัก ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มต้นทำ Sugi Model เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์และศักยภาพของปลาชนิดนี้ พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทย และเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้เป็นที่ไปตามนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้คนไทยทั่วประเทศ

โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็คือการจัดประกวดแข่งขัน Sugi Hackathon ภายใต้โครงการ Sugi Business Case Challenge ซึ่งความร่วมมือนี้เกิดขึ้นระหว่าง ปตท. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวคิด กลยุทธ์ การทำตลาดให้แก่ปลาช่อน (Sugi) หรือ ปลาช่อนทะเลไทยให้มีโอกาสในการขยายตลาดและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต



การแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศกว่า 200 ทีม จากหลากหลายสถาบัน หลากหลายคณะ สะท้อนให้เห็นผลตอบรับที่ดีจากความร่วมมือครั้งนี้ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

**นายวิหวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.** ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ดีมาก โดยไทยส่งออกอาหารทะเลสดสูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ในปีที่ผ่านม อีกทั้งความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของประเทศไทยสูงกว่าของโลกเฉลี่ยกว่า 60% ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงมีความตั้งใจขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรและประมงสมัยใหม่ พัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ผ่านการผสมผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ ยกกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

"ปตท. ได้ร่วมกับกรมประมงและนักวิชาการเพื่อทำการตลาดให้แก่ปลาช่อนทะเล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันปลาช่อนทะเลให้เป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งปลาช่อนทะเลเป็นปลาทะเลพื้นถิ่นของประเทศไทยที่มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว เป็นปลาที่ได้รับการพูดถึงจากเซฟทั่วโลก สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะค่าโอเมก้า 3 ที่สูงกว่าปลาแซลมอนและมีมากกว่าปลาอื่นๆ ที่นิยมทานแบบซาซิมิ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แผนการส่งเสริมการตลาดประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น" **นายวิหวัส สวัสดิ์-ชูโต** กล่าว

และเมื่อนานว่า เภที่ประกวด Sugi Hackathon ที่จัดขึ้นมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านม โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของทีม Platubjai Advisory ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโอกาสใน

การฝึกงานกับ ปตท. และศึกษาดูงานกระชังปลา ณ จ. ภูเก็ต กิจกรรมนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นความรู้ความสามารถของน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการคิดนอกกรอบ ยังจะเป็นไอเดียดีๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการต่อยอดแผนการตลาดปลาชุกก็ได้

ทั้งนี้ ปตท. จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาผนวกกับแนวคิดและแผนกลยุทธ์จากทีมชนะเลิศต่อยอดเป็นแผนธุรกิจที่จะสามารถพัฒนา ยกกระดับความสามารถในการแข่งขันของการประมงไทยให้กลับมาโดดเด่น และสร้างโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป



# สดง.ท้วงยุติ8โครงการ

## ● ขอไป1.3หมื่นล้านทำไม่สำเร็จตามแผน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ระบุว่า ตรวจสอบพบว่า 8 โครงการ รวมวงเงินกว่า 18,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ใช้จ่ายเงินกู้ไม่คุ้มค่า

ประกอบด้วย 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 8,550 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน 4,787 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร 169 ล้านบาท 4.โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเซฟตี้โซน ของกรมการท่องเที่ยว 15 ล้านบาท 5.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741 ล้านบาท 6.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 1,080 ล้านบาท พบว่า อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมลาออกระหว่างปฏิบัติงาน เพราะได้งานใหม่ หรือได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า โครงการที่ได้เดือนละ 5,000 บาท ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 7.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง 2,701 ล้านบาท 8.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วงเงิน 246 ล้านบาท.